

Số: 115 /KH-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH
Về phát động phong trào khởi nghiệp
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Hưởng ứng Chương trình Khởi nghiệp quốc gia, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc gia nhập thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp. Do đó, ý tưởng kinh doanh tốt là vấn đề then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, xác định được ý tưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững chắc. Quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp từ khi ý tưởng được hình thành đến khi áp dụng vào thực tế càng được chú trọng đầu tư càng có tính khả thi trong thực tế, doanh nghiệp sẽ hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có một số lượng lớn các đối tượng có tiềm năng có thể thành lập doanh nghiệp, cụ thể: Có 6.336 doanh nghiệp đang hoạt động; trên 79.000 cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động và 289 hợp tác xã; số lượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh khoảng 40.000 người, việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm kích thích nguồn lực tài chính, ý tưởng trong dân từ đó thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phát triển vững chắc.

Do đó, việc phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của các cá nhân,



tổ chức trên cơ sở các chính sách theo quy định của Nhà nước, đồng hành giúp cho ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp hoàn thiện hơn.

II. MỤC ĐÍCH

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững sau khi thành lập.

Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ để khởi nghiệp thành công.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa dự án khởi nghiệp.

Xây dựng một lực lượng doanh nghiệp mới về số lượng, năng động, có khả năng cạnh tranh và hội nhập. Phấn đấu đến năm 2020 trên 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp

Thông tin, tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách, thông tin về đào tạo, tiếp cận vốn, đất đai của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của các ngành, các địa phương.

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan: Triển khai chương trình giáo dục khởi nghiệp trong các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng và đại học cho học sinh, sinh viên định hướng con đường nghề nghiệp sau khi ra trường.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và các sở, ngành có liên quan. Tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua các kênh truyền hình, đài phát thanh, pano, băng rôn, áp phích; biên soạn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về khởi nghiệp.

1.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang: Chủ trì phối hợp với Báo Kiên Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan xây dựng chuyên mục khởi nghiệp, thường xuyên và định

kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tạo lập chuyên trang về khởi nghiệp trên Báo Kiên Giang; xây dựng cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp...

1.4. Tỉnh đoàn Kiên Giang: Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các ngành có liên quan xây dựng và tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc, các gương làm kinh tế giỏi.... Tổ chức các chương trình tuyên truyền về khởi nghiệp, cổ vũ phong trào khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên, sinh viên với các doanh nghiệp thành đạt, nói chuyện về chuyên đề khởi nghiệp đặc biệt là trong đối tượng thanh niên; thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp cho đoàn thanh niên, sinh viên.

1.5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đúng theo chế độ, chính sách, quy định của nhà nước.

1.6. Thời gian: Tổ chức thường xuyên trong năm, từ năm 2018 đến năm 2020.

2. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp

Nhằm tìm ra các dự án và ý tưởng kinh doanh tham gia có tính khả thi góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng. Thông qua đó, tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đây là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực để từ đó hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh.

2.1. Tỉnh đoàn Kiên Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cộng đồng thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đề xuất cụ thể nguồn kinh phí và mức hỗ trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Hội đồng sẽ xét chọn các ý tưởng khởi nghiệp đạt điểm số cao để tham dự Cuộc thi khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, các dự án khởi nghiệp đạt thứ hạng cao trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ để hiện thực hóa kinh doanh sau cuộc thi.

2.2. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ vào quy định của nhà nước để tham mưu UBND tỉnh xem xét kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch có hiệu quả.

2.3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế của địa phương. Phổ biến thông tin cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Kiên Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để tham gia.

2.4. Các cơ quan báo, đài: Phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan định kỳ thực hiện và phát sóng chuyên mục về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.5. Thời gian: Tổ chức thường xuyên trong năm, từ năm 2018 - 2020.

3. Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo về khởi nghiệp theo các chuyên đề quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo chương trình khuyến công: Xây dựng chương trình khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế.

3.3. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng...

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

3.5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về kinh phí để thực hiện các nội

dung liên quan đến đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

3.6. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa tập huấn các chính sách pháp luật về thuế đến các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.7. Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chính sách của nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

4.1. Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm và đến năm 2020 của tỉnh theo Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh từng bước tiếp cận được các công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn của khu vực và tiêu chuẩn quốc tế nhằm sản xuất sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Kết nối cung cầu giữa khoa học và các doanh nghiệp.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo về sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp.

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ thực hiện việc giao đất cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển sản xuất; hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường.

4.4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang: Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên diễn biến thị trường tiền tệ, có biện pháp tích cực để giảm lãi suất cho vay phù hợp với thị trường và tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp, xây dựng các giải pháp tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn.

4.5. Cục Thuế tỉnh: Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh hệ thống chính sách thuế phù hợp nhằm khuyến khích khởi sự doanh nghiệp như: Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp... nghiên cứu cải

cách, đề xuất đổi mới chế độ kế toán, báo cáo kế toán theo hướng đơn giản hóa, khuyến khích doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế... là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế khi gặp khó khăn vướng mắc về chính sách thuế và khi chính sách thuế có sự thay đổi.

Thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chủ động hướng dẫn cho các doanh nghiệp các chính sách thuế mới đồng thời phối hợp với các cơ quan như: Ngân hàng, kho bạc, tài chính thực hiện tốt quy trình nộp thuế qua ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nộp thuế được thuận lợi, nhanh chóng.

Hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như: Hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại, hướng dẫn bằng văn bản, hướng dẫn qua e-mail,... với phương châm ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, cơ quan thuế đã thực sự là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế khi gặp khó khăn vướng mắc về chính sách thuế và khi chính sách thuế có sự thay đổi.

4.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp tiếp cận với các chính sách của Trung ương, của tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp được tham gia thực hiện các dự án về phát triển nông, lâm, thủy sản; các dự án về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; tham gia thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

4.7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang: Hỗ trợ, tiếp thu ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước và truyền tải những ý kiến trả lời đến cộng đồng doanh nghiệp. Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham gia các chương trình giao lưu về khởi nghiệp.

4.8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang: Hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp và các doanh nghiệp đã hoạt động tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, nhằm tạo điều kiện cho họ để tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước để có hướng đầu tư phát triển và tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo cơ hội liên kết, hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, mà trong đó chủ yếu tập trung các mặt hàng chủ lực của tỉnh; tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Tham mưu tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền và lãnh đạo các sở, ngành quản lý nhà nước với doanh nghiệp, thanh niên để hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp khởi



nghiệp. Tổ chức thực hiện đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo nhu cầu của hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.9. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trên địa bàn khởi nghiệp, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực đơn vị mình quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tiếp tục nghiên cứu giảm các thủ tục, giảm thời gian làm các thủ tục, đi lại cho doanh nghiệp, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức viên chức đặc biệt những người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện công khai các quy hoạch phát triển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình kêu gọi đầu tư tại địa phương để nhân dân và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tham quan, học tập cho các đối tượng có tiềm năng khởi nghiệp đến tham quan những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, cách làm hay, có hiệu quả, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt sản xuất nông nghiệp; thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp; tạo sức lan tỏa thành phong trào khởi nghiệp tại địa phương.

4.10. Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

5. Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế.

5.1. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng quy chế hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh. Nhất là hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp thực hiện các đề tài nghiên cứu cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ có tính thực tiễn cao ứng dụng vào hoạt động sản xuất nâng cao hiệu quả và năng suất cho doanh nghiệp.

Căn cứ quy định hiện hành của Chính phủ để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên

quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cơ chế, tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên cơ sở kêu gọi, liên kết các ngân hàng, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư theo hướng huy động nguồn lực xã hội và nhà nước cùng thực hiện.

5.4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan xem xét, đề xuất tính khả thi về việc thành lập quỹ đổi mới khoa học công nghệ để có đề xuất báo cáo UBND tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện đổi mới khoa học công nghệ.

5.5. Hiệp hội Doanh nghiệp và các thành viên: Thực hiện vận động các nhà đầu tư, các doanh nghiệp góp vốn cùng với nhà nước nhằm hỗ trợ về vốn đối với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

5.6. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, đổi mới khoa học, công nghệ để các cá nhân, tổ chức tiếp cận được chính sách hỗ trợ khi được thành lập.

5.7. Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2019.

6. Thành lập trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp

Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử tại các cơ quan chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện cung cấp thông tin các nội dung liên quan về hoạt động trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử, tổng hợp các tin có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh.

6.2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời cập nhật nội dung vào chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử.

6.3. Thời gian thực hiện: Tổ chức thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo nhiệm vụ được phân công; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung được giao.

2. Sở Tài chính: Rà soát các quy định của Trung ương đề nghiên cứu, đề xuất và thẩm định, cân đối kinh phí cho việc thực hiện các nội dung hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phong trào khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải thông tin về kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

4. Tỉnh đoàn Kiên Giang: Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này đến các chi đoàn thanh niên, câu lạc bộ thanh niên trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định. /.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P KTTH;
- Lưu: VT, nkguyen (02b)

CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hồng